

สารจากกรรมการผู้จัดการ

เอส แอนด์ เจฯ มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ๆควบคู่ไปกับการส่งเสริมจริยธรรมนำความคิด “Innovation & Spiritual” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่และมีคุณค่าต่อลูกค้า/ ผู้บริโภค โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้จัดตั้งทีมงานสนับสนุนด้านนวัตกรรม ที่เรียกว่า INNO TEAM ขึ้นมา เพื่อช่วยเติมพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้วิศวกรในหน่วยงานเกิด “จิตวิญญาณแห่งการคิดค้น” อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการสอดแทรกนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในทุกกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ เอส แอนด์ เจฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อต่อยอดความยั่งยืนขององค์กรในด้านของสังคม อันหมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและสังคม นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอันหมายถึง นวัตกรรมในการลดการปล่อย CO₂ อันเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน ภายใต้นโยบาย Green & Clean ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดนี้ให้เชื่อมต่อกันตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่หน่วยงานต้นน้ำเริ่มจากกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การคิดค้นสูตร และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงหน่วยงานปลายน้ำ ด้วยการควบคุมดูแลกระบวนการต่างๆตลอดสายการผลิต ให้สามารถลดการปล่อย CO₂ รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆให้เกิดการหมุนเวียน การใช้ซ้ำอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลโดยรวมต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นปัจจัยช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวต่อไป

และด้วยการที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่มีการนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ บริษัทเอส แอนด์ เจฯ ก็ได้มีการปรับแนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการภายใน เพื่อมุ่งตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าวให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการเตรียมความพร้อมผู้นำขององค์กรด้วยการปลูกฝังกระบวนการคิดแบบ (Growth Mindset) และการปรับกระบวนการทำงานภายในตลอดสายห่วงโซ่อุปทานให้มีความกระชับ คล่องตัว (Agile Management) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม “Value Creation” ให้กับตัวผลิตภัณฑ์และสร้างคุณค่าแห่งความยั่งยืนในการส่งมอบคุณค่าที่ตรงของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตลอดไปภายใต้การดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

จึงทำให้ในปี 2019 บริษัทได้รับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

1) รางวัล SET Sustainability Awards 2019 ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่นต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

2) รางวัล Thailand Sustainability Investment 2019 รางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับบริษัทที่โดดเด่นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิรัตน์ วัฒนสุข